

**ปฏิทินการเสนอชื่อและการเลือกตัวแทนของส่วนงาน
เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์**

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗		ขออนุมัติการดำเนินการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗		๑. ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือก ตัวแทนของส่วนงาน ๒. ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นตัวแทน ของส่วนงาน ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มี คุณสมบัติเป็นตัวแทนของส่วนงาน	ประกาศ ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	สิ้นสุดการโต้แย้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของส่วนงาน	สามารถโต้แย้งข้อผิดพลาดตามประกาศ โดยให้ทำบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์ อักษรไปที่กองการบริหารงานบุคคล
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	เวลา ๑๓.๓๐ น.	ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มา ซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	วันเสนอชื่อล่วงหน้าตัวแทนของส่วนงาน เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	วิธีการเสนอชื่อล่วงหน้า ๓ วิธี ได้แก่ ๑) ส่งด้วยตนเอง ๒) ส่งทางไปรษณีย์ ๓) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเสนอชื่อล่วงหน้าให้เป็นไปตาม ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการ เลือกตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็น ตัวแทนของส่วนงาน	
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗	ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อรับบัตร เสนอชื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อตัวแทน ของส่วนงาน	ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินการเสนอชื่อและการเลือกตัวแทนของส่วนงาน
เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
๑. ขั้นตอนการเสนอชื่อตัวแทนส่วนงาน			
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอชื่อตัวแทนของส่วนงาน เสนอชื่อตัวแทนของส่วนงาน จำนวน ๒ รายชื่อ เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ สิ้นสุดระยะเวลาเสนอชื่อตัวแทนของส่วนงาน อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ	เสนอชื่อ ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย ที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสังกัด - ขานรายชื่อ ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย - กรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือก และ/หรือ ไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของส่วนงาน ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานนั้น ๆ พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ในสังกัดเป็นตัวแทนของส่วนงานให้ครบตามจำนวน แล้วเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อสรุปรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำประกาศต่อไป	ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗		ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	

ปฏิทินการเสนอชื่อและการเลือกตัวแทนของส่วนงาน
เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
๒. ขั้นตอนการเลือกตัวแทนส่วนงาน			
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗	ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อรับบัตรเลือก ตัวแทนของส่วนงาน และอุปรกรณ์เกี่ยวกับการเลือก ตัวแทนของส่วนงาน เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์	ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการเลือกตัวแทนของส่วนงาน เลือกตัวแทนของส่วนงาน จำนวน ๒ รายชื่อ เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	เลือกตัวแทนของส่วนงาน ณ สำนักงาน เลขานุการคณะ / วิทยาลัย ที่มีสิทธิเลือก สังกัด
	๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	สิ้นสุดระยะเวลาเลือกตัวแทนของส่วนงาน อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ นับคะแนน เสียง	นับคะแนน ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อส่งรายชื่อ ตัวแทนของส่วนงาน จำนวน ๒ คน เพื่อเสนอ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำ เป็นประกาศต่อไป	ส่งรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของ ส่วนงาน ณ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗		ประกาศรายชื่อตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่ เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	

ปฏิทินการเสนอชื่อและการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
๓. การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์			
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗		๑. ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ๓. ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	ประกาศ ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	สิ้นสุดการโต้แย้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	สามารถโต้แย้งข้อผิดพลาดตามประกาศ โดยให้ทำบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่กองการบริหารงานบุคคล
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	วันเสนอชื่อล่วงหน้าผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	วิธีการเสนอชื่อล่วงหน้า ๓ วิธี ได้แก่ ๑) ส่งด้วยตนเอง ๒) ส่งทางไปรษณีย์ ๓) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเสนอชื่อล่วงหน้าให้เป็นไปตามประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อรับบัตรเสนอชื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอชื่อ	เสนอชื่อ ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย ที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสังกัด
	๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ จำนวน ๒ รายชื่อ	
	๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ขานรายชื่อโดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย

**ปฏิทินการเสนอชื่อและการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์**

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อสรุปรายชื่อ ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเพื่อดำเนินการทาบทาม ต่อไป	ส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗		ดำเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ผู้ตอบรับการทาบทาม จะต้องไปนำเสนอประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ต่อที่ ประชุมตัวแทนของส่วนงาน	ผู้ตอบรับการทาบทามส่งแบบตอบรับ ณ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	สิ้นสุดระยะเวลาการทาบทาม และตอบรับการทาบทาม	ระยะเวลาทาบทาม จำนวน ๑๕ วัน
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗		ประชุมตัวแทนของส่วนงาน เพื่อดำเนินการเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์	ให้เรียกประชุม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน สุดท้ายการตอบรับการทาบทาม
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗		สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่ง สภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ และเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม ต่อไป	
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗		ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๒๕ (๖/๒๕๖๗) รายงานผลการดำเนินการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ต่อที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	